
  

 

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  : 28 เมษายน 2563 

 

                             
 

         
   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                              

  ที่มา : www.thansettakij.com
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 น า ย สุ ริ ย ะ  จึ ง รุ่ ง เ รื อ ง กิ จ  ร ม ว . อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
ในฐานะประธานคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เปิดเผยถงึ 
กรณีที่หอการค้าไทยขอขยายระเวลาการแบน 2 สาร 
ไดแ้ก่ พาราคอต และคลอร์ไพรฟิอส  ออกไปถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 63 เนื่องจากมองว่า ปัจจุบนัรายละเอียดต่างๆ
ไม่ชัดเจนมากนัก ประกอบกับผู้ประกอบการและ
เกษตรกรก็ยังไม่มีความพร้อม ส่วนหนึ่ งมาจากผู้ที่

19 -เกี่ยวขอ้งได้รบัผลกระทบจากการระบาดไวรสัโควดิ
ว่า ประเด็นดังกล่าวนี้ จะน ามาหารือในที่19) -(COVID

 63เมษายน  30นที ่ประชุมคณะกรรมการวตัถุอนัตรายวั
นี้ว่าคณะกรรมการจะมคีวามเหน็อย่างไร 

ทัง้นี้  ในการประชุมวนัที ่30 เมษายนนี้  มหีลาย
วาระทีต่อ้งพจิารณา เช่น กฎหมายลูกของแต่ละหน่วยงาน  
ขณะทีค่วามคบืหน้าการประกาศวตัถุอนัตราย  2 สารเคมี
ทางการเกษตร  คือ พาราคอต และคลอร์ไพริฟอสนัน้   
เบื้องต้นทราบว่า เลขาคณะกรรมการฯ ได้ท าหนังสือ
สอบถามความคืบหน้ากรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ซึ่ง เป็นผู้แลการใช้สารดังกล่าว  
ถึงมาตรการรองรบัการลดผลกระทบเกษตรกร แต่กรม
วชิาการเกษตร ยงัไม่ส่งเรื่องกลบัมา ทางคณะกรรมการฯ
จะสอบถามความคบืหน้ามาตรการต่างๆทีต่้องท าออกมา
ว่า คบืหน้าอย่างไร เพื่อน ามาพจิารณาการประกาศอย่าง
เป็นทางการ   

 

  

  

                   

    

หอการค้าไทยขานรับคุมเข้มอกี 1 ด. 
 

     นายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย 
กล่าวว่า เหน็ดว้ยกบัทีป่ระชุม ศบค.ประกาศใช ้พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน เพราะภาคเอกชนมองว่า 
ชวีติและความปลอดภยัของประชาชนเป็นเรื่องส าคญั
สุดในตอนนี้ ประกอบกับที่ผ่านมา รฐับาลอนุญาตให้
ธุรกิจโลจสิตกิส์สามารถขนส่งสนิค้าไดป้กตอิยู่แล้ว ท า
ให้หลายธุรกิจด าเนินกิจการได้ต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่
ถูกต้องที่รฐับาลยงัคุมเขม้ไม่ให้ไวรสัโควดิ-19 ระบาด 
แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเห็น
บทเรียนในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศแล้ว  
ทีช่ะล่าใจ สุดทา้ยไวรสักก็ลบัมาระบาดอกีรอบ 
 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

เสนอผ่อนปรนธรุกิจเอกชน หนุนรีสตาร ์
 
      ว่าที ่ร.อ. จติร ์ศริธรานนท ์ประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า
ภาคเอกชนเสนอให้รฐับาลพิจารณาเปิดเมืองเป็น
บางพืน้ที ่ทีม่คีวามปลอดภยัปานกลางจนถงึมากสุด 
รวมถงึเปิดใหธุ้รกจิทีม่คีวามปลอดภยักลบัมาท าการ
ไดต้ามปกต ิและเมื่อเปิดท าการปกตแิลว้ ตอ้งมคีู่มอื
ในการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  
       การพิจารณาเปิดในบางธุรกิจน ามารวมกับ
เปิดปกตใินแต่ละอ าเภอ อาท ิอ าเภอที ่1 ท าไดด้ ีก็
เปิดน าร่องก่อน และประเมนิชุมชนที ่2 ต่อ หากท า
ได้ดีก็เ ปิดเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกันเรื่อยๆ จน
กลายเป็นเปิดไดท้ัง้จงัหวดั และเชื่อมแต่ละจงัหวดัที่
พรอ้มและท าไดด้เีขา้ดว้ยกนั  
 

   

   

   

 

 

ที่มา : ผูจ้ดัการฯ


